

BÁO CÁO
Thẩm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc năm 2020

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, ngày 15/12/2020, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tổ chức họp thẩm tra báo cáo do UBND huyện trình Kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND huyện khóa XI.

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện về “Tình hình thực hiện công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021” trên các lĩnh vực liên quan đến chính sách dân tộc; qua ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Dân tộc HĐND huyện; ý kiến giải trình của đại diện lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tài chính và Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban Dân tộc HĐND huyện thống nhất nội dung thẩm tra cụ thể như sau:

Ban Dân tộc HĐND huyện cơ bản nhất trí với một số kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện năm 2020 đã được nêu trong báo cáo. Tuy nhiên, căn cứ vào các chính sách dân tộc của Nhà nước dành cho đồng bào DTTS, kết quả giám sát, khảo sát việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện trong năm và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Dân tộc HĐND huyện có một số kiến nghị như sau:

1. Về sản xuất nông nghiệp:

Theo báo cáo thì năm 2020 bệnh khảm lá sắn do virus có diễn biến phức tạp, với diện tích bị nhiễm bệnh 11.350 ha (mức độ nhiễm từ 30-50% là 3.062 ha, nhiễm từ 50-70% là 8.288 ha). Ban Dân tộc HĐND huyện nhận thấy con số này vẫn chưa chính xác, trên thực tế diện tích sắn bị nhiễm bệnh khảm lá do virus trên địa bàn huyện lớn hơn rất nhiều, nhiều diện tích sắn bị khảm lá do virus tới 100%, gây thiệt hại rất lớn cho Nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là đồng bào DTTS. Tình hình dịch bệnh khảm lá sắn đã vượt quá khả năng kiểm soát của huyện, Ban đề nghị UBND huyện cần đánh giá cho đúng với thực tế và đề nghị tỉnh xem xét công bố dịch bệnh khảm lá trên cây sắn để có nguồn lực hỗ trợ cho Nhân dân; có giải pháp hướng dẫn Nhân dân phòng trừ dịch khảm lá sắn hiệu quả trong thời gian tới.

2. Về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện năm 2020 là 1,52%, không đạt so với mục tiêu đề ra là 1,45%. Do đó, báo cáo cần đánh giá là năm 2020 huyện chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Mặt khác, trong báo cáo của UBND huyện chưa nêu kết quả thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân

tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số (hỗ trợ 2.000.000 đồng một trường hợp phụ nữ DTTS nghèo thực hiện đúng chính sách dân số). Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị định 39/2015 trong năm 2021 và nêu rõ số liệu kết quả thực hiện chính sách trong báo cáo hằng năm của UBND huyện.

3. Đối với Chương trình 135:

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã Đực biệt khó khăn: tổng kế hoạch vốn giao là 10,9 tỷ đồng, thực hiện 14 công trình, đến ngày 14/12/2020 mới chỉ thực hiện xong 7/14 công trình, với kinh phí giải ngân là 7,7 tỷ đồng. Vốn duy tu, bảo dưỡng 7 công trình là 968 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại chưa có công trình giải ngân. Theo quy định thì đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thành các công trình và giải ngân 100% vốn kế hoạch giao. Đề nghị UBND huyện giải trình rõ 7 công trình chưa hoàn thành là ở xã nào và vì sao vốn duy tu, bảo dưỡng đến nay vẫn chưa có công trình nào được giải ngân?

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, kế hoạch vốn giao là 3.286 triệu đồng, giao cho UBND các xã làm chủ đầu tư, nhưng đến nay mới thực hiện giải ngân được 881,05 triệu đồng, mới đạt 27% kế hoạch. Đây là nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ nghèo phát triển kinh tế và thoát nghèo, nhưng vì sao lại giải ngân quá chậm và thấp. Đề nghị UBND huyện giải trình rõ vì sao.

4. Về triển khai thực hiện mô hình điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2020” tại xã Đất Bằng:

Theo đánh giá thực tế thì tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Đất Bằng năm 2020 là 32 trường hợp, không những không giảm mà còn tăng hơn 10 trường hợp so với năm 2019. Có nhiều trường hợp các cháu học sinh của xã phải bỏ học để lấy vợ, lấy chồng quá sớm, trong khi chưa thể tự lo cho bản thân và gia đình, nguy cơ đói nghèo càng gia tăng... Đề nghị UBND huyện xem đây là một hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

5. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021:

Về lĩnh vực kinh tế: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện bài bản việc xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS. Triển khai tốt việc giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình và cá nhân theo đúng tinh thần Luật Lâm nghiệp năm 2017; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội: Ban Dân tộc đề nghị UBND huyện nghiên cứu đầu tư thêm một điểm trường THPT tại xã Đất Bằng để tạo điều kiện cho con em đồng bào DTTS trên địa bàn xã đi học tiếp THPT được thuận lợi hơn; Chỉ đạo khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp vẫn còn nhiều; Quan tâm đầu tư bàn ghế, trang thiết bị hoạt động cho các Trung tâm văn hóa cấp xã còn thiếu.

Về lĩnh vực nội chính: Đề nghị UBND huyện có hướng dẫn triển khai thực hiện việc bố trí 02 phó Chủ tịch UBND xã ở các xã đã đủ điều kiện theo tinh thần Luật Chính quyền địa phương sửa đổi và Nghị định 34/2019.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc năm 2020 trình kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND huyện khóa XI của Ban Dân tộc./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Thường trực UBMTTQ huyện;
- Thành viên BDT HĐND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND huyện khóa XI;
- Lưu: VT-HĐND huyện.

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN



Trịnh Thanh Khiết